

Số: 1361/SKHDT-KTĐN

Điện Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2018

V/v báo cáo việc quản lý, đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên.

Thực hiện công văn số 225/VP-HĐND ngày 09/10/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh về câu hỏi giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh;

Sau khi nghiên cứu nội dung yêu cầu giải trình của đại biểu Tráng A Tủa: *"Hiện nay, một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hết thời hạn khảo sát lập dự án, nhưng chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án; một số dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, nhưng quá 12 tháng chủ đầu tư không thực hiện đầu tư xây dựng, dự án kéo dài...vi phạm các quy định về đầu tư, gây lãng phí về tài nguyên và mất cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư có năng lực khác. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giải pháp giải quyết, xử lý tình trạng trên trong thời gian tới?",* Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo như sau:

1. Về một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hết thời hạn khảo sát lập dự án, nhưng chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án:

Nội dung này đã được cơ quan đầu mối chủ trì báo cáo bằng văn bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với nội dung giải trình của Sở Công thương.

2. Về một số dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc đã được cấp các Quyết định chủ trương đầu tư, nhưng quá 12 tháng chủ đầu tư không thực hiện đầu tư xây dựng, dự án kéo dài...vi phạm các quy định về đầu tư, gây lãng phí về tài nguyên và mất cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư có năng lực khác?

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 47 dự án thủy điện vừa và nhỏ, với tổng công suất lắp máy dự kiến là 506,2MW. Trong đó có: 41 dự án thủy điện được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt trong quy hoạch (gồm có 02 dự án vận hành khai thác trước khi có quy hoạch là thủy điện Nà Loì và thủy điện Thác Báy); 06 dự án thủy điện ngoài quy hoạch được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, trong đó:

+ 10 nhà máy thủy điện đang vận hành khai thác, tổng công suất lắp máy 134,1MW.

+ 15 dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư, tổng công suất lắp máy 235,5MW, trong đó có 04 dự án đang thi công xây dựng.

+ 14 dự án đã được UBND cho trưng nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình để lập hồ sơ cấp Chủ trương đầu tư, tổng công suất lắp máy dự kiến 80,9MW.

+ 02 dự án trong quy hoạch đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, tổng công suất lắp máy dự kiến là 6,5MW.

+ 06 dự án ngoài quy hoạch đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ dự án xin bổ sung quy hoạch, tổng công suất lắp máy dự kiến là 49,2MW.

Đối với các dự án chậm tiến độ, như Thủy điện Mường Mươn (UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 62121000075 ngày 14/11/2012; Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 22/12/2015), Thủy điện Huổi Vang (62121000032 ngày 06/4/2010; giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 62121000032/CNDDC1/62/1 ngày 11/11/2013; giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 22/6/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp. Văn bản số 1962/UBND-KT, ngày 24/07/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhà máy thủy điện Huổi Vang đến tháng 12/2019).

Các dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân: Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, phải khảo sát thiết kế lại để tránh ngập đường giao thông, hạn chế thấp nhất diện tích đất canh tác của người dân và đảm bảo hiệu quả đầu tư (Thủy điện Mường Mươn); việc thực hiện các thủ tục pháp lý (điều chỉnh quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế thiết kế kỹ thuật; thỏa thuận đấu nối từ nhà máy lên lưới điện quốc gia,..) còn chậm và chưa được các nhà đầu tư quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó còn nguyên nhân khách quan là chưa có đường dây 110kv để truyền tải điện cho các nhà máy thủy điện (sản phẩm điện phát ra không thể tích trữ được), đó là nguyên nhân chính để các nhà đầu tư chậm triển khai dự án hoặc xây dựng cầm chừng.

Trước tình hình đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra các dự án thủy điện chậm tiến độ; trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn của nhà đầu tư, cũng như xem xét các nguyên nhân khách quan và chủ quan; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư, tránh lãng phí nguồn tài nguyên. Liên ngành đã yêu cầu các nhà đầu tư cam kết thực hiện triển khai dự án (có Biên bản và văn bản kèm theo) theo tiến độ xây dựng đường dây 110kv mà EVN đã thỏa thuận với UBND tỉnh Điện Biên (đoạn Mường Chà - Điện Biên, Quyết định số 1354/QĐ-EVNNPC, Thông báo số 1996/TB-EVNNPC của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc).

Các chủ đầu tư dự án chậm tiến độ nêu trên cam kết đến hết tháng 12 năm 2019 sẽ hoàn thành công trình và phát điện thương mại. Quá thời hạn dự án không hoàn thành, các nhà đầu tư chấp nhận dự án sẽ bị thu hồi.

3. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (đặc biệt là hệ thống truyền tải điện 110kv) cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực kiến nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ưu tiên sớm đầu tư hệ thống lưới điện 110 kv theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, mới được ngành điện đầu tư xây dựng đường dây 110kv đoạn Mường Chà - Điện Biên. Trong thời gian ngành điện tìm kiếm, cân đối nguồn vốn đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện 110 kv trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các cấp các ngành đã chủ động và sát cánh với các nhà đầu tư thỏa thuận góp vốn xây dựng đường dây 110kv Điện Biên Đông - Điện Biên (Biên bản ngày 27/7/2018 giữa Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và các nhà đầu tư dự án thủy điện khu vực Điện Biên Đông) báo cáo và đã được người có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường dây 110kv Điện Biên - Điện Biên Đông (Văn bản số 2350/UBND-KT ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường dây 110kv Điện Biên - Điện Biên Đông).

Trên đây là nội dung giải trình về các giải pháp giải quyết, xử lý các dự án thủy điện chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Các Sở: CT, TN&MT, NN&PTNT, TC;
- UBND các huyện;
- Lưu: VT, QLĐN.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

